



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายบริหารและวางแผน สำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ โทร. ๓๐๐๐ ต่อ ๒๐๒

ที่ อว ๐๖๕๕.๐๘/ ๗๖๖ วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขออนุญาตแจ้งวิธีการลงเวลาปฏิบัติราชการ

เรียน หัวหน้าสาขา/ หัวหน้าหลักสูตร

อ้างถึงประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง การลงเวลาปฏิบัติราชการ ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖ ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการลงเวลาปฏิบัติราชการออนไลน์ ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ และให้บุคลากรในสังกัดลงเวลาเข้าและเลิกปฏิบัติราชการโดยใช้เครื่องบันทึกเวลาปฏิบัติราชการด้วยการสแกนลายนิ้วมือ นั้น

ในการนี้ จากการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๖ เรื่อง การลงเวลาปฏิบัติราชการ ได้ข้อสรุป ๔ ประเด็น ดังนี้

๑. ตั้งแต่วันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๖๖ ให้บุคลากรสายวิชาการ และบุคลากรสายสนับสนุน สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ ลงเวลาปฏิบัติราชการด้วยการลงลายมือชื่อ ณ โถงหน้าลิฟต์ ชั้น ๒ อาคารศรีวิศวะวิทยา คณะวิศวกรรมศาสตร์

๒. ตั้งแต่วันที่ ๒๕-๒๘ เมษายน ๒๕๖๖ ให้บุคลากรสายสนับสนุน สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ ลงเวลาปฏิบัติราชการผ่านเว็บไซต์ <http://qrcode.rmutsv.ac.th> จากเครื่องบันทึกเวลาปฏิบัติราชการที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด โดยทำการติดตั้ง ณ โถงหน้าลิฟต์ ชั้น ๒ อาคารศรีวิศวะวิทยา คณะวิศวกรรมศาสตร์

๓. ตั้งแต่วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ให้บุคลากรสายวิชาการ และบุคลากรสายสนับสนุน สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ ลงเวลาปฏิบัติราชการ ด้วยการลงลายมือชื่อในแฟ้มลงเวลาปฏิบัติราชการ ณ โถงหน้าลิฟต์ ชั้น ๒ อาคารศรีวิศวะวิทยา คณะวิศวกรรมศาสตร์ **และควบคุม**การลงเวลาปฏิบัติราชการผ่านเว็บไซต์ <http://qrcode.rmutsv.ac.th> จากเครื่องบันทึกเวลาปฏิบัติราชการที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด โดยทำการติดตั้ง ณ โถงหน้าลิฟต์ ชั้น ๒ อาคารศรีวิศวะวิทยา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการทดสอบระบบให้เกิดความคุ้นชิน และนำข้อบกพร่องไปใช้ในการปรับปรุงระบบการลงเวลาปฏิบัติราชการต่อไป

๔. ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๖ เป็นต้นไป ให้บุคลากรสายวิชาการ และบุคลากรสายสนับสนุน สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ ลงเวลาปฏิบัติราชการผ่านเว็บไซต์ <http://qrcode.rmutsv.ac.th> จากเครื่องบันทึกเวลาปฏิบัติราชการที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด โดยทำการติดตั้ง ณ โถงหน้าลิฟต์ ชั้น ๒ อาคารศรีวิศวะวิทยา คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ทั้งนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ อยู่ระหว่างการจัดหาเครื่องบันทึกเวลาปฏิบัติราชการ และจะทำการติดตั้งเพิ่มเติมทุกสำนักงานสาขาต่อไป)

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

(รองศาสตราจารย์สุรสิทธิ์ ระวังวงศ์)

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์